



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สสวท.ยกร่างมาตรฐานวิทยเด็กปฐมวัย

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 04:18 น.

### เน้นขอบเขต-ความเหมาะสม-การเรียนรู้

นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า เนื่องจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้แพร่หลาย ซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาปฐมวัยไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ และในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดกรอบสาระของหลักสูตรไว้กว้างๆ ทำให้สาระของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบว่าครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอสาระความรู้ กระบวนการตามความเข้าใจของตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง สสวท.จึงร่วมกับกลุ่มนักวิชาการพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 และอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

นายสุรินทร์กล่าวต่อว่า โครงร่างมาตรฐานการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยมีหลักในการเลือกเนื้อหา 3 ประการ ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ความเหมาะสมต่อพัฒนาการ และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครูผู้สอนนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ พัฒนาการกระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย และเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับต่อไป ล่าสุดสาขาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา สสวท.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ครู และนักวิชาการมาร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐานการเรียนรู้กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ วันที่ 19 กรกฎาคม ที่โรงแรมรอยแผลเบญจา กรุงเทพฯ วันที่ 27 กรกฎาคม ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต และวันที่ 17 สิงหาคม ที่โรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล จ.ขอนแก่น

หน้า 27

